

บิโกบจ.ประชุมเข้มสร้างพุทธมณฑลอีสาน เป็นศูนย์รวมใจ-ปฏิบัติธรรมพระสงฆ์-ชาวพุทธ

ที่ห้องประชุม อบจ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานประชุมหารือโครงการจัดสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น ดำเนินการ โดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมพร้อมเพรียง

สำหรับพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น จัดสร้างขึ้นภายในที่ดินสาธารณประโยชน์หนองอีเลิง อ.เมืองขอนแก่น เนื้อที่รวมกว่า 645 ไร่ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา ใน

ลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธรูปพระประธานประจำพุทธมณฑล จ.นครปฐม ที่สูง 18 เมตร นอกจากนี้พุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาในภาคอีสาน ตามมติมหาเถรสมาคมที่ผ่านความเห็นชอบให้มีการจัดสร้างพุทธมณฑลในระดับภูมิภาคแล้ว ยังจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และศูนย์รวมจิตใจสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนในภาคอีสาน รวมไปถึงการร่วมศึกษาพระธรรมวินัยพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

นายสมศักดิ์กล่าวว่า จากการตรวจสภาพการประกอบองค์พระประธานพระพุทธรูปพระประธานประจำพุทธมณฑลอีสาน จัดสร้างขึ้นภายในที่ดินสาธารณประโยชน์หนองอีเลิง เขตรอยต่อระหว่างตำบลตำราญกับตำบลศิลาอ.เมืองขอนแก่น ใกล้ถนนมิตรภาพ บนเนื้อที่รวมกว่า 645 ไร่ ซึ่งตอนนี้ก็ได้เร่งก่อสร้างอาคารฐานให้มั่นคงรวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้แล้วเสร็จในปีสำหรับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น แห่งนี้ ใช้งบก่อสร้างทั้งหมดรวมกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเบื้องต้น 108 ล้านบาท ขณะที่ชาวขอนแก่น รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศจะได้ร่วมกันสมทบทุนจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการนี้เป็นสิ่งสำคัญทางศาสนา และมีชาวพุทธที่จะเดินทางมากกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคนคาดว่าเป็นประชาชนในภาคอีสาน และนักท่องเที่ยว ประการสำคัญได้สร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดขอนแก่น และความเจริญในทุกด้านให้กับชาวขอนแก่นอีกด้วย ซึ่งโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ได้สร้างมาได้ประมาณ 50% เป็นงบประมาณของรัฐบาล ขณะนี้การก่อสร้างได้สะดุดลงจึงต้องมีการประชุมหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น ให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด.